

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/๔๐๕



กค. ๔๑๖.๕

๖๕.๓.๖๕

๑๖.๐๐น

สค. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๕13159/65

6 ธ.ค. 2565 เวลา 14.30 น.



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๘๗๓๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน กรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศได้เสนอผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. การเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติดังกล่าว และรายงานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อนำเสนอ กบส. ตามขั้นตอนต่อไป นั้น เป็นการรายงานผลการกำกับดูแลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศให้คณะรัฐมนตรีทราบตามข้อ ๕ (๕) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีจึงเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีสามารถรับทราบตามที่เสนอได้

๒. การเสนอแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ นั้น เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อเนื่องสู่การเป็นประตูการค้าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค เชื่อมโยงการประกอบธุรกรรมทางการค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์สู่รูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ อันเป็นกลไกในการถ่ายทอดเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ กรณีจึงเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาและเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

๓. การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามที่ กบส. เสนอเป็นการขอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนเรื่องแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ NSW โดยมอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ NSW และกำหนดขอบเขตหน้าที่ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ

ระบบ NSW ให้เกิดความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการและพัฒนาระบบ NSW เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้กรมศุลกากรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป จึงเป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปได้ตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง สำนักงานฯ มีข้อสังเกตว่า การดำเนินการเพื่อให้ระบบ NSW เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการค้า (Trade Facilitation) เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุนรวมทั้งภาระของผู้ประกอบการได้มาก อีกทั้งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับแล้ว สมควรกำหนดกรอบเวลาการพัฒนา ระบบ NSW ให้แล้วเสร็จไว้อย่างชัดเจน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน reprocess เพื่อลดหรือจัดกระบวนการหรือขั้นตอนให้เหลือเพียงเท่าที่จำเป็นอย่างแท้จริงภายในกำหนดเวลาที่ชัดเจนด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง

ฝ่ายกฎหมายการเงิน

โทร. ๐๙๕ ๒๔๖ ๕๓๕๑ (นางสาวอิริสาฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๐

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th